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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
รัฐหนุน มศว ตั้งโพธิวิชชาลัย ตาก รมช.ศึกษาฯ ติงการเรียนในปจจุบัน 

 
 

รัฐหนุน มศว ต้ังโพธิวิชชาลัย ตาก รมช.ศึกษาฯ ติงการเรียนในปจจุบัน
บัณฑิตตกงาน ความรูนอย ปรับตัวเขาสังคมยากหวัง ปการศึกษา54 รับนิสิตรุน
แรกเขาเรียน  

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปดเผยวา เมื่อวันที่ 
29 – 30 พ.ค.2552 ไดนัดหารือกับผูวาราชการจังหวัดตากและเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 
โดยเฉพาะไดเชิญทีมผูบริหารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อเตรียม
วางแผนจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก สวนพื้นที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยนั้นจะอยู
บริเวณสวนปาพระวอ ต.แมปะ อ.แมสอด ซ่ึงจะเกิดประโยชนกับคนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
อยางมาก เพราะจังหวัดตากเปนจังหวัดท่ีอยูบริเวณชายแดนไทยพมา มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ รายได ชีวิตความเปนอยู อาชีพของผูคน ซ่ึงการจัดตั้งวิทยาลัยท่ี
เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหผูคนและเยาวชนในจังหวัดตากมีชีวิตความเปนอยูท่ี
ดีขึ้น ไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยมศว เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการใหโอกาส และคืน
ความรูใหสังคม ชวยเหลือและเปนที่พึ่งใหสังคมไดอยางมาก ท่ีผานมามศว จัดตั้งและ
ดําเนินการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแกวสําเร็จและรับนิสิตเขาเรียนในปการศึกษา 
2552 รุนแรก โดยรับนิสิตเขาเรียนจํานวน 47 คน ซ่ึงทุกคนไดรับทุนพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาทุกคนตองกลับไปทํางานในถิ่นฐานบานเกิดของ
ตัวเอง  

“ผมอยากเห็นวิทยาลัยโพธิวิชาลัยเกิดขึ้นที่จังหวัดตาก เพราะเห็นวา
การศึกษาที่เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหผูเรียนชวยเหลือตัวเองได 
เขาใจตัวเอง และที่สําคัญเด็กจะเปนคนหนักเอาเบาสู เน้ือจากหลักสูตรของ
วทิยาลัยโพธิวิชาลัย น้ันจะเนนการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไป อีกทั้ง
การเรียนในภาคปฏิบัติก็เนนฐานคิดการพึ่งพาตัวเองได บนฐานเกษตรกรรมที่ไมลืม
ความเปนไทย ในขณะนี้เราพบวานิสิต นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีปญหาคือหา
งานทําไมได ตกงาน อีกทั้งความรูความสามารถที่ไดร่ําเรียนมามีไมถึงเทาที่ควรจะ
เปน และที่สําคัญที่สุดก็คือขาดการปรับตัวในการเขาสังคม สิ่งที่เราพบอีกประการ
หน่ึงก็คือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจํานวนมากทิ้งถิ่นฐานบานเกิดตัวเอง เปนการ
สรางปญหาใหสังคมโดยที่เราไมรูตัว บางคนไมเคยใชความรูความสามารถของ
ตัวเองเลย เพราะใหพอแมฝากเขาเรียนต้ังแตเด็ก จนกระทั่งถึงวัยทํางานก็ยังตอง
ฝากเขาทํางาน ผมเปนผูแทนราษฎรเขาใจปญหาเหลาน้ีเปนอยางดี”  

นายชัยวุฒิ กลาวอีกวาผมอยากเห็นเยาวชนในจังหวัดตาก ท่ีมีความหลากหลายได
เรียนรูชีวิตจริง อยูกับความเปนจริงในทองถิ่นของตัวเองในสังคมพื้นที่ของตัวเอง ไมใช

ขาวจากสํานักขาวกรมประชาสัมพันธ  ฉบับประจําวันท่ี  2   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2552  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เรียนเพียงเพื่อมุงเนนปริญญาเหมือนมหาวิทยาลัยท่ัวๆ ไป ไมไดเรียนเพียงเพื่อจะไปเปน
ลุกจางในบริษัทตางๆ แตการเรียนที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนั้นเรียนเพื่อจะกลับไปประกอบ
อาชีพในทองถิ่นของตัวเอง หลักสูตรตางๆ ท่ีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตากนั้นจึงตองมีการ
สังเคราะหและคิดรวมกันโดยภาคีตางๆในจังหวัด ตั้งแตภาควิชาการ ราชการ ธุรกิจเอกชน 
ประชาสังคม และคนในทองถิ่นจึงตองรวมมือกัน เทาที่ไดพูดคุยและปรึกษากับทางผูบรหิาร
มหาวิทยาลัย คาดวาจะสามารถรับนิสิตเขาเรียนในปการศึกษา 2554  

ดานผศ.อํานาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรูเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา แมมศว จะมีประสบการณในการ
จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแกว ก็ไมไดหมายความวาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
จ.ตากตองเหมือนที่สระแกว เพราะพื้นที่แตละแหงยอมมีความหลากหลาย มี
เอกลักษณของตัวเอง การเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตากจึงตองใหคนในพื้นที่เขา
มามีสวนรวมและระดมความคิดเห็นเพื่อหาความหลากหลายของตัวเองใหได และ
สิ่งสําคัญที่สุดคนในพื้นที่ตองมีความเขาใจวาการศึกษาในรูปแบบโพธิวิชชาลัยน้ัน 
เปนการศึกษาทางเลือกใหม อีกทั้งคนในพื้นที่ตองมีความตองการแบะเห็นคุณคา 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงจะเกิดไดอยางยั่งยืน 
 
 

 


